

ซิสโก้ตั้งเดอะแวลลูซิสเต็มส์เป็นผู้แทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์คลาวด์เน็ตเวิร์ครายแรกในประเทศไทย

✘ บริษัทเดอะแวลลูซิสเต็มส์ จำกัด (ในเครืออีซีเอส โฮลดิ้งส์, ประเทศสิงคโปร์) ผู้นำกลุ่มธุรกิจค้าส่งสินค้าไอทีในประเทศไทย ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Cisco Meraki (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของซิสโก้คลาวด์เน็ตเวิร์คกรุ๊ป) ในประเทศไทย ภายใต้ข้อตกลงร่วมกันนี้ บริษัทเดอะแวลลูซิสเต็มส์ จำกัด จะเป็นผู้ทำการตลาดและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มซิสโก้คลาวด์เน็ตเวิร์คไปยังช่องทางการจัดจำหน่ายทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย

✘ กระแสความต้องการบริการด้านเครือข่ายไม่เคยสูงขึ้น แต่ยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในกลุ่มของคนที่ทำงานอาศัยตามโรงแรม นิสิตนักศึกษา และผู้ใช้งานตามห้างสรรพสินค้า ซึ่งมีความต้องการใช้ระบบไว-ไฟผ่านอุปกรณ์โมบายล์ต่างๆ ในทุกสถานที่ที่เดินทางไป ซึ่งโซลูชันการบริหารจัดการระบบคลาวด์เน็ตเวิร์คของซิสโก้ประกอบด้วยคุณสมบัติในการทำงานมากมายที่จะช่วยเสริมประสบการณ์การใช้งานระบบเครือข่ายของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ยังสามารถอัปเดตระบบการทำงานและเพิ่มคุณสมบัติการใช้งานให้เหมาะสมกับระบบไอทีของคุณ เพื่อให้ระบบเครือข่ายปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมอบคุณสมบัติการควบคุมดูแลและระบบความปลอดภัยที่สอดคล้องกับการใช้งานของคุณในปัจจุบันอีกด้วย

นายธงชัย พรควัฒนชัย กรรมการบริหาร ฝ่ายช่องทางการจัดจำหน่าย บริษัทเดอะแวลลูซิสเต็มส์ จำกัด กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ของซิสโก้ว่า “ผลิตภัณฑ์ของ Cisco Meraki นอกจากจะให้ความคุ้มค่าสูงสุดในด้านราคาแล้ว ยังเป็นโซลูชันระบบไร้สายที่มีการบริหารจัดการจากศูนย์กลางอีกด้วย นับเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรที่มีสำนักงานสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถประกอบ ติดตั้งและดูแลรักษาได้ง่าย จึงสะดวกอย่างมากสำหรับผู้ดูแลระบบไอทีในองค์กร สำหรับลูกค้าทุกคนที่เคยใช้งาน Cisco Meraki มาแล้ว ต่างตกหลุมรักประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นี้ทันทีตั้งแต่แรกเห็น เพราะลูกค้าสามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สายใหม่ได้อย่างเสถียร รวดเร็วและง่ายดาย Cisco Meraki จึงนับเป็นโซลูชันหนึ่งที่สำคัญที่ทุกองค์กรไม่ควรพลาดที่จะนำไปใช้ ทั้งนี้เพื่อเสริมประสิทธิภาพการให้บริการและยังเป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าของตนอีกด้วย”

ซิสโก้คลาวด์เน็ตเวิร์คกรุ๊ป ได้รับความเชื่อถือและผ่านการยอมรับจากลูกค้าด้านระบบเครือข่ายกว่า 18,000 รายทั่ว

โลก ซึ่งรวมถึงลูกค้าแบรนด์ยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง United Colors of Benetton, Stanford University, Archipelago International Hotels, Resorts & Residences, G6 Hotels และ Westfield Malls นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ของ Cisco Meraki ยังได้รับรางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจากเหล่านักวิเคราะห์และสื่อมวลชนชื่อดังอีกด้วย อาทิ การ์ทเนอร์, อินโฟเวิลด์ และเวิลด์อีโคโนมิกฟอรัม

ขอเชิญร่วมเป็นคู่ค้ากับเรา เพื่อร่วมเปิดโฉมหน้าระบบเน็ตเวิร์คคลาวด์และรับสิทธิประโยชน์จากการทำธุรกิจไปด้วยกันกับซิสโก้ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ผ่านการรับรองจาก Cisco Meraki ได้ที่ meraki.cisco.com/partners/